

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๐๑๘.๑/ว ๕๕๘๖



ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
ถนนวิจิตรสุการ มท ๕๕๐๐๐

๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง การเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ (เพิ่มเติม) ภายใต้แนวคิด “คิด Project ยังไงให้ปัง” เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ (Unleashing Your Creative Potential and Building Smart SEZ Districts) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอเมืองมุกดาหาร นายอำเภอดอนตาล และนายอำเภอห้วยใหญ่

อ้างถึง หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๐๑๘.๑/ว ๓๘๔๒ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. หลักเกณฑ์การเสนอโครงการ ฯ	จำนวน ๑ ชุด
	๒. แบบเสนอโครงการ ฯ	จำนวน ๑ ชุด
	๓. บัญชีสรุปแบบเสนอโครงการ ฯ	จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กรมการปกครองได้จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้แนวคิด “คิด Project ยังไงให้ปัง” เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ (Unleashing Your Creative Potential and Building Smart SEZ Districts) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creativity) และกระบวนการเขียนโครงการที่ตอบสนองต่อการพัฒนาพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดแนวความคิดที่สร้างสรรค์ในการออกแบบโครงการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบใหม่ และภายหลังจากที่เข้าร่วมโครงการ ฯ กรมการปกครองได้กำหนดให้ที่ทำการปกครองอำเภอในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ สามารถเสนอโครงการ ฯ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ (เพิ่มเติม) ได้ โดยกรมการปกครองจะพิจารณาจากโครงการที่มีการนำองค์ความรู้จากการเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯ ไปปรับปรุง/แก้ไข หรือพัฒนาต่อยอดการให้บริการประชาชนในด้านการสนับสนุนการขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษตามภารกิจของกรมการปกครอง นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้อำเภอในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเสนอโครงการ ฯ ที่มีลักษณะโครงการ/รูปแบบกิจกรรม ที่มีการใช้เทคโนโลยี และ/หรือ นวัตกรรม มาปรับใช้ในการปรับปรุง/แก้ไข หรือพัฒนาต่อยอดการปฏิบัติหน้าที่ของที่ทำการปกครองอำเภอ ในการสนับสนุนการขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษ ภายในวงเงินแห่งละ ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) โดยที่ทำการปกครองอำเภอที่เสนอโครงการ ฯ จะต้องมีการเบิกจ่ายภายในวันสุดท้ายของการส่งโครงการ ฯ (๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕) ครบถ้วนตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรแล้ว ทั้งนี้ โครงการ

ที่เสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ (เพิ่มเติม) จะต้องเริ่มดำเนินการภายในไตรมาสที่ ๔ และเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ และส่งโครงการ ฯ จังหวัด ภายในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เพื่อรวบรวมส่งให้กรมการปกครองทราบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายเอกราช มณีกรรณ์)
ปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร



สิ่งที่ส่งมาด้วย
ที่ทำการปกครองจังหวัด
กลุ่มงานปกครอง
โทร./โทรสาร ๐-๔๒๖๑-๑๘๑๗